

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ HOẰNG HỢP:
CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ: Bài tuyên truyền Lập hồ sơ sức khỏe
điện tử trên địa bàn xã Hoằng hợp
(Phát thanh từ ngày 02/11/2023 đến ngày 04/11/2022)

I. Nhạc hiệu.

II. Lời chào:

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin về Chuyển đổi số của đài truyền thanh xã Hoằng Hợp.

Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân xã Hoằng Hợp!

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Huyện Hoằng Hóa về việc Lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn Huyện Hoằng Hóa đến năm 2025. Ủy ban nhân dân xã Hoằng Hợp đã ban hành kế hoạch về Triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn xã Hoằng Hợp đến năm 2025.

Mục đích:

- Giúp cho mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời; từ đó chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe.

- Cung cấp cho thầy thuốc đầy đủ các thông tin về sức khỏe, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ; kết hợp với thăm khám, thầy thuốc có đánh giá toàn diện về sức khỏe của người bệnh, giúp phát hiện bệnh sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, giảm chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

- Đảm bảo liên thông dữ liệu về sức khỏe của người dân giữa các cơ sở y tế và người dân thông qua Hồ sơ sức khỏe điện tử.

- Giúp ngành y tế có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Qua đó tổng hợp, phân tích dữ liệu thông tin, giúp ngành y tế có được các dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Với yêu cầu: Hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân phải đảm bảo tính bảo mật, cá nhân được cấp mã định danh y tế duy nhất để theo dõi thông tin về sức khỏe của mình. Phần mềm quản lý hồ sơ Hồ sơ sức khỏe điện tử đảm bảo được tính liên thông, đồng bộ, cập nhật thường xuyên và kết nối với các phần mềm khác từ hệ thống thông tin chương trình mục tiêu y tế, quản lý bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, phần mềm khám chữa bệnh, phần mềm quản lý dân cư,...

Mục tiêu của xã Hoằng Hợp: Sẽ triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) cho toàn dân, hướng tới mỗi người dân xã Hoằng Hợp có một Hồ sơ sức khỏe điện tử, hình thành cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử. Phấn đấu đến hết năm 2022, lập HSSKĐT cho $\geq 80\%$ người dân; HSSKĐT được cập nhật, bổ sung thông tin thường xuyên trong những năm tiếp theo. Đến hết 2023, phấn đấu

toàn bộ người dân trên địa bàn HSSKĐT, HSSKĐT được cập nhật, bổ sung thông tin thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước.

III. Lời chào: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin tuyên truyền về Chuyển đổi số của đài truyền thanh xã Hoằng Hợp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

IV. Phát sóng bản tin TT của Huyện

(Nhạc hiệu)

**PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP**

**PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Công**